

Kinh tế Việt Nam cơ bản đã vượt qua cơn bão tài chính, duy trì được tốc độ phát triển khá trong năm 2009. Tuy nhiên, năm 2010 sẽ là thời điểm có sự sàng lọc của thị trường đối với các doanh nghiệp (DN) trong hầu hết các ngành kinh tế. Đó là nhìn nhận chung của các chuyên gia tại hội thảo “Nhìn lại kinh tế năm 2009 và những vấn đề của năm 2010” do Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam (VBC) tổ chức.

 Trung Kiên

Nhiều tín hiệu khả quan

Tại hội thảo, những con số và dự báo lạc quan đã được đưa ra đó là, năm 2009, Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá so với các nước trong khu vực. Kinh tế vĩ mô ổn định hơn năm 2008 và có điều kiện hồi phục, thoát khỏi ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu. GDP cả năm 2009 ước tính sẽ tăng 5,2%. Giá trị sản xuất công nghiệp cả năm ước đạt 7,3%. Kim ngạch xuất khẩu tăng dần trong các tháng cuối năm. Tuy nhiên tổng kim ngạch xuất khẩu có thể thấp hơn năm 2008 khoảng 10% và tổng dư nợ tín dụng tăng 35%.

Về triển vọng kinh tế năm 2010, Cố vấn Ủy ban Tài chính quốc gia, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, ông Trương Đình Tuyển cho rằng, kinh tế 2010 sẽ mở ra nhiều cơ hội để

các DN thử sức và kiểm chứng nội lực khi Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư, trong đó có đầu tư từ NSNN và trái phiếu Chính phủ để kích thích tăng trưởng, tạo ra thị trường tiêu thụ hàng hoá cho các DN. Đồng thời, Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ lãi suất cho DN, đặc biệt là các DN nhỏ và vừa và khu vực DN nông nghiệp nông thôn để đổi mới công nghệ và mở rộng sản xuất. Quyết tâm lớn của Chính phủ trong đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng ổn định kinh tế vĩ mô sẽ là đòn bẩy giúp DN hoạch định tốt chiến lược và kế hoạch kinh doanh. Thêm nữa, cơ hội mở ra đối với Việt Nam là rất lớn khi các nhà đầu tư vẫn coi đây là thị trường tiềm năng để “rót” vốn, bằng chứng là số vốn đổ vào thị trường bất động sản, chứng khoán ngày một tăng. Quan trọng hơn, một loạt hiệp định

Năm mới, mang tới nhiều cơ hội cho doanh nghiệp





Kinh tế phục hồi, hứa hẹn nhiều thành công đến với DN trong năm mới 2010

Ảnh: MH

thương mại có hiệu lực từ cuối năm 2009 và đầu năm 2010 sẽ là lực đẩy mạnh mẽ cho thương mại Việt Nam trong năm 2010, cụ thể là từ 1/10/2009, khi Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (EPA) có hiệu lực với trên 7.000 dòng thuế nhập khẩu hàng hoá từ Việt Nam vào Nhật Bản sẽ có thuế suất bằng 0%. 90% dòng thuế nhập khẩu hàng Việt Nam vào Trung Quốc cũng sẽ có thuế suất bằng 0% khi Hiệp định mậu dịch tự do ASEAN- Trung Quốc có hiệu lực từ 1/1/2010. Trước những tín hiệu khả quan, nguyên Bộ trưởng thương mại đưa ra dự báo: năm 2010, kinh tế vĩ mô sẽ đạt những kết quả tốt hơn năm 2009: tốc độ tăng trưởng GDP sẽ ở khoảng 6,5%, cao hơn mức 5,2% dự kiến cho cả năm nay; kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng trở lại khoảng 6%, thay vì có thể âm 10% trong năm 2009; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tiếp tục được giữ ở mức dưới 7%; nhập siêu sẽ giảm.

Đồng tình với quan điểm trên, TS. Võ Trí Thành, Viện phó Viện nghiên cứu kinh tế trung ương cho rằng, yếu tố lạc quan trong năm

2010 là nền kinh tế đang trên đà phục hồi với bằng chứng xác đáng là GDP tăng trưởng liên tục, quý sau cao hơn quý trước; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp gần như đã trở lại bình thường, tổng doanh số bán lẻ vẫn tăng cao. Sự lạc quan càng được khẳng định khi những quốc gia lớn như Mỹ, Nhật Bản và khu vực đồng Euro đang phục hồi sẽ tiếp tục tác động tích cực đến kinh tế Việt Nam.

Rủi ro vẫn tiềm ẩn

Mặc dù có rất nhiều tín hiệu lạc quan nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận nền kinh tế vẫn còn những rủi ro tiềm ẩn. TS. Võ Trí Thành cho rằng, cần thận trọng trong điều hành chính sách, bởi trong thời gian chờ đợi nền kinh tế Việt Nam ổn định trở lại thường phải mất từ 3-5 năm, vẫn có các yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen lẫn nhau. Bên cạnh đó kinh tế trong nước khá nhạy cảm với những biến động của kinh tế thế giới, trong khi đó xác suất kinh tế có thể đi xuống theo hình chữ W vẫn có thể xảy ra.

Nguyên Bộ trưởng Trương Đình Tuyển cũng cho rằng, việc quản lý

thị trường ngoại hối và tỷ giá vẫn là hai điểm "xám" trong điều hành kinh tế năm 2009. Động thái điều chỉnh hạ giá Việt Nam đồng (VND) so với USD thời gian qua của Ngân hàng Nhà nước là quá chậm, nếu chính sách này được tiến hành sớm hơn vài ba tháng thì chắc chắn hiệu quả và sức lan tỏa của nó sẽ cao hơn rất nhiều. Do đó việc giữ giá trị VND ổn định và điều chỉnh linh hoạt theo tỷ giá đồng USD phải được xem là mục tiêu cốt lõi của điều hành tiền tệ 2010. Điều này sẽ kích thích xuất khẩu, giảm nhập siêu và giữ thăng bằng cán cân thanh toán.

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng cho rằng, trong năm 2010 DN vẫn phải đối mặt với rủi ro về áp lực phá giá VND, nguy cơ lạm phát cao trở lại và đặc biệt là rủi ro về cơ chế chính sách. Để đối phó với những "hiểm nguy" trước mắt, theo ông Tuyển, DN Việt Nam cần tự nhận diện và có hướng đi riêng của mình. Khi vẫn còn hạn chế về quy mô vốn nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp, thì tốc độ và tư duy nhanh nhạy lại là điều kiện quyết định sự phát triển cao. Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia Lê Xuân Nghĩa cũng đưa ra giải pháp, DN cần rút gọn quy mô sản phẩm về giới hạn cấm cự, giảm chi phí, duy trì lượng tiền mặt cần thiết, xác định lại vùng lợi nhuận; đồng thời tái cấu trúc lại sản phẩm, sẵn sàng khởi động trở lại với chiến lược kinh doanh và công nghệ mới để nhân lên cơ hội, gặt hái nhiều thành quả mới ■

